

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

"หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)" รุ่นที่ 21

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
1	นางจันทร์รัตน์ ลิทธิสมจินต์	รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
2	นายธรรมบุญ น่วมอนงค์	รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ		
3	นายมันต์ วิไลลักษณ์	หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		
4	นายฉัตรชัย มุ่งธัญญา	หัวหน้ากลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		
5	นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แซ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
6	นางสาวรุ่งอรุณ แพ่งเกษม	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร		
7	นางสาวศิริมา กองสำลี	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
8	นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		
9	นางสาวรัฐชิตา สาระวิถี	หัวหน้างานสรรหาและสิทธิประโยชน์ กองบริหารงานบุคคล
10	นางสาวสุนตรา ทองจันทร์	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยนครพนม		
11	นางพสนชนก ไตรศิริโชค	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		
12	นายกำพล ไชยเลิศ	หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี สำนักงานบริหารกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		
13	นายธีรวัฒน์ วัฒนฉวี	หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี		
14	นางริษา สุ่มประเสริฐ	รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
15	นางฐิติรัตน์ ฟ้าเพ็ญวิทยากุล	รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
16	นางพรทิพา เวชสกุล	รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม		
17	นางปาริชาติ อินทรพุก	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์		
18	นางสาววนิดา ภัคดีจรัส	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19	นางสาวไพรินทร์ เดชะ	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี		
20	นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์	รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
21	นางอารณณ์ ใจกล้า	บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		
22	นายชำนาญ นิลอรุณ	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
23	นางสาวลดาภรณ์ คงวัฒนากุล	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
24	นายบรรณพล แสงขำ	หัวหน้างานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
25	นายวีระพงษ์ชาติไทย	รักษาราชการแทนหัวหน้างานเลขานุการสำนักพิมพ์
26	นายวิวัฒน์ ชื่นคลัง	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
27	นางจิตสุมาน เลิกบางพลัด	รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
28	นางจารุพร สิทธินันท์เจริญ	รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
29	นายสมนึก สุทธิตั้งกวีเชียร	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
30	นางนิรมล กิตติเรืองชาญ	รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
31	นางวิชุดา มงคล	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
	สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	
32	นางจิตติมา สุขแสงจันทร์	รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา
	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
33	นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
34	นางลลิตา วิศิษฏ์อนุพงษ์	รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี
	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
35	นางภัสรินทร์ สมนาค	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
36	นายวิชิต เพ็ชรดี	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี